



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที ๙-๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๓๓ มูลค่าข่าว ๘๘,๕๘๗.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

วันนี้ไม่มีดราม่ามันส์ๆ เบย | จำพิชิต ษจิตพาสเบ

ทุเรียนน้ำรักษามะเร็ง

"คุณเป็นมะเร็งตับระยะที่สองครับ" ประโยคนี้ของหมอ ยังคงดังก้องในหูของเขาเหมือนฟ้าผ่า ตั้งแต่ตอนบ่าย เมื่อหมอบอกผลการตรวจให้เขารวบ

หมอบอกว่าโรคติที่มะเร็งตับของเขาอยู่ในตำแหน่งที่รักษาด้วยการผ่าตัดได้ แล้วตามด้วยการให้เคมีบำบัดเพื่อกำจัดมะเร็งที่หลงเหลือให้หมด และป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ำ

แต่เขาไม่อยากผ่าตัดหรือรักษาด้วยเคมีบำบัดเลย เพราะเคยได้ยินมาว่า คนที่ได้รับเคมีบำบัดจะทุกข์ทรมานยิ่งกว่าคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซะอีก ทั้งอ้วกแตกอ้วกแตน ขนร่วง ขี้เป็นเลือด และผลข้างเคียงอีกสารพัด

คืนนั้นเขาบอกข่าวร้ายนี้ให้ครอบครัวทราบ และถามความเห็นจากลูกเมียของเขาว่าควรจะตัดสินใจรักษาด้วยการผ่าตัดและให้เคมีบำบัดดีมั๊ย

ลูกสาวเปิดเฟซบุ๊กแล้วชี้ให้พ่อดูภาพหนึ่ง ที่กำลังแชร์ในเน็ตกันอย่างแพร่หลาย มันเป็นภาพที่ระบุว่าผลไม้ชื่อ 'ทุเรียนน้ำ' หรือ 'ทุเรียนเทศ' ถ้าเอามาคั้นแล้วกินน้ำ จะออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งได้แรงกว่าเคมีบำบัดเป็นหมื่นเท่า แถมยังรักษาได้สารพัด ตั้งแต่มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อมลูกหมาก

แต่ที่หมอไม่แนะนำให้รักษามะเร็งด้วยวิธีนี้ เป็นเพราะหมออึดกับบริษัทยาปิดบัง ไม่ให้คนใช้รู้ว่าผลไม้เทวดาอยู่บนโลก ถ้าคนใช้รู้ว่าผลไม้ไม่ตัวนี้ คนก็จะแห่ไปคั้นกินจนหายจากโรคมะเร็งกันหมด เมื่อถึง



มะนาว & โซดา ช่วยรักษามะเร็ง และสรรพคุณอีกมากมายของ มะนาว สมุนไพรไทยใกล้ตัว สารพัดประโยชน์

ตอนนั้นบริษัทยาที่ผลิตเคมีบำบัดต้องเจ๊งบิ่งแน่ๆ พ่อฟังลูกสาวเล่าให้ฟังก็รู้สึกว้าชีวิตกลับมาดี ความหวังอีกครั้ง เขาสามารถหายขาดจากโรคมะเร็งโดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องรับเคมีบำบัดจริงๆ เหนื่อยหรือต่อให้มันใช้ไม่ได้ผล แต่มันเป็นผลไม้ เอามาทดลองคั้นกินแค่สอง-สามเดือนก็คงจะไม่เป็นหรอกมัง เมื่อตัดสินใจได้ ทั้งครอบครัวก็ขึ้นรถกระบะบิ่งไปตลาด และกว้านซื้อทุเรียนเทศมาเต็มคันรถ สามเดือนผ่านไป ไวเหมือนโกหก แทนที่พ่อจะบิ่งแรงขึ้นเพราะกินทุเรียนน้ำทุกวัน ร่างกายของพ่อกลับทรุดโทรมลงทุกวัน หน้าท้องป่องนูนออกมาเหมือนคนท้อง ร่างกายก็ซูบซีดเหมือนคนอมโรค และตาทั้งสองข้างกลายเป็นสีเหลืองเหลือง หน้าซ้ำ พ่อยังมีอาการตัวสั่นตลอดเวลา จนหยิบจับอะไรก็ไม่ได้ เพราะมือสั่นไปหมด

จนวันหนึ่ง พ่อบอกกับลูกๆ ว่า "พ่อไม่เอาทุเรียนน้ำแล้ว พาพ่อไปหาหมอเถอะ"

เมื่อไปถึง รพ. โชคดีที่ได้พบหมอบุคคลเดิมที่เคยบอกพ่อเมื่อสามเดือนก่อนว่าพ่อเป็นมะเร็งตับ หมอตรวจร่างกาย อ่านผลแล็บอย่างละเอียด แล้วถามพ่อว่าไปทำอะไรมา ทำไมถึงหายไปตั้งสามเดือน พ่อสารภาพกับหมอไปตามตรงว่าเขาไปกินทุเรียนน้ำมา เพราะเชื่อว่ารักษามะเร็งได้โดยไม่ต้องผ่าตัด

หมอฟังจบก็โกรธจนควีนออกหู และเทศนาพ่อกับครอบครัวเป็นการใหญ่ว่า พวกคุณรู้มั๊ยว่าที่แชร์กันในอินเทอร์เน็ตมันตอแหลทั้งเพ

ปัจจุบันยังไม่มียานวิจยใดๆ ที่ยืนยันได้ว่าสารสกัดจากทุเรียนน้ำ สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เลยสักชิ้น เคมีบำบัดมันทำงานโดยกำจัดเซลล์ที่แบ่งตัวเร็ว ซึ่งเป็นคุณสมบัติของเซลล์มะเร็ง

แต่เซลล์ปกติในร่างกายนมนุษย์ในหลายๆ ตำแหน่ง ก็มีคุณสมบัตินี้เหมือนกัน เช่นในไขกระดูก ในเยื่อบุทางเดินอาหาร ในรูขุมขน ทำให้คน

ที่ได้รับยาเคมีบำบัด เกิดผลข้างเคียงต่างๆ นานา เช่น อาเจียน มีเลือดออกในทางเดินอาหาร ผม่วรง เป็นต้น ถ้าทุเรียนน้ำมันแรงกว่าเคมีบำบัดเป็นหมิ่นเท่า ป่านนี้คุณคงตายไปตั้งนานแล้ว ส่วนที่พ่อคุณตัวสันเตี้ยๆ นี้ ก็เพราะทุเรียนน้ำที่คุณคั้นกินเช้า-เย็นนั่นแหละ เพราะมันมีสารตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้คนกินบ่อยๆ เป็นโรคพาร์กินสันได้

หมอเสียใจด้วยที่ต้องบอกว่าตอนนี้มะเร็งตับของคุณลุกลามเป็นระยะที่สี่แล้ว ถึงเราจะไม่สามารถรักษาให้

หายขาดได้ แต่เทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน

ล่าสุด คณะแพทย์ มศว. ได้นำเข้าอุปกรณ์ High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) ที่สามารถยิงคลื่นเสียงเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งในร่างกาย

ปัจจุบัน HIFU ใช้ได้กับมะเร็งบางประเภท และมะเร็งตับของคุณ ก็เป็นหนึ่งในชนิดที่สามารถใช้กับมันได้ผล ถึงจะรักษาไม่หายขาด แต่อย่างน้อยมันจะช่วยลดขนาดของมะเร็งให้เล็กลง ทำให้คุณเจ็บปวดน้อย และทุข์ทรมานน้อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ถ้าคุณสนใจ หมอจะเขียนหนังสือส่งตัวไปรักษาที่นั่นให้ คุณลองกลับไปปรึกษากับครอบครัวดูก่อนก็แล้วกัน

คืนนั้น ทั้งครอบครัวตกอยู่ในความเงิบงัน หัวใจของทุกคนหนักอึ้ง และตัดสินใจไม่ถูกว่าทำยังไงต่อไปดี ทันใดนั้นลูกชายคนเล็กก็วิ่งหอบไอบุ๊มาหาพ่อ แล้วบอกกับพ่อว่าลองกินน้ำมะนาวผสมโซดา ดูมั๊ยพ่อ เห็นในเฟซบุ๊กเขาแชร์กันบอกว่ามันรักษา มะเร็งได้ดีกว่าเคมีบำบัดเป็นหมิ่นเท่าเลยนะ!! ■

